

Số: 2049/BC-UBND

Phong Thổ, ngày 14 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, thôn, bản ĐBKK; công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020

Thực hiện Công văn số 311/QĐ-HĐND ngày 29/9/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành kế hoạch giám sát việc nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, thôn, bản ĐBKH; công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn huyện.

Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Lai Châu, có diện tích tự nhiên 102,924,5 ha, có 96 km đường tuần tra biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, có địa hình chia cắt phức tạp, Toàn huyện có 17 xã, thị trấn, 171 thôn, bản có 17.077 hộ, 81.770 nhân khẩu với 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đồng bào tộc thiểu số có 74.996 người chiếm 91,3%, trong đó dân tộc Dao chiếm 36,28%, dân tộc Mông chiếm 25,53%, dân tộc Thái chiếm 18,94%, dân tộc Hà Nhì chiếm 8,4%, dân tộc Kinh chiếm 6,58%, dân tộc Giáy chiếm 3,4%, còn lại là các dân tộc khác. Đời sống kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng giao thông còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo tính đến thời điểm 31/12/2019 là: 4.281 hộ, với 19.907 khẩu chiếm tỷ lệ 25,64%, hộ cận nghèo là: 3.432 hộ với 17.403 khẩu chiếm tỷ lệ 20,56%,

Tính đến thời điểm báo cáo huyện có 10 xã khu vực III với 86 thôn, bản đặc biệt khó khăn; có 07 xã, thị trấn khu vực II với 31 thôn, bản, đặc biệt khó khăn; có 12 xã biên giới với 125 thôn, bản.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn, nhờ đó, đời sống của đồng bào đã từng bước được cải thiện, an ninh, chính trị được giữ vững.

1. Thuận lợi

- Trong quá trình triển khai, thực hiện việc nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, thôn, bản ĐBKK; công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh, HĐND huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan.

- Nội dung Dự án phù hợp với nhu cầu đào tạo cho cán bộ xã, thôn, bản và người dân, chế độ học tập đảm bảo cho việc tham gia học tập nên nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ.

2. khó khăn

Đa số xã vùng đồng bào DTTS nằm trên địa hình vùng cao, phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, đồng bào sống phân tán, ít có cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ trong nền kinh tế - xã hội vùng dân tộc còn kém phát triển, sản xuất lạc hậu, phụ thuộc vào tự nhiên. Khoảng cách chênh lệch giữa các vùng cao, vùng sâu, vùng xa so với các vùng khác còn khá lớn. Thời tiết diễn biến biến phức tạp, mưa lũ kéo dài sạt lở đất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất, thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

Đối tượng tập huấn lớp cộng đồng có trình độ không đồng đều, nên ảnh hưởng tới việc tiếp thu và áp dụng kiến thức vào thực tế.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Đối với dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, thôn, bản ĐBKK do Ban Dân tộc tỉnh chủ trì và thực hiện.

Đối với dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin được tỉnh giao cho Sở thông tin và truyền thông và Sở Lao động - Thương binh và xã hội trực tiếp thực hiện. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nội dung: Giảm nghèo về thông tin; Sở lao động - Thương binh và xã hội thực hiện nội dung Truyền thông về giảm nghèo.

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về việc triển khai, thực hiện Chương trình dự án cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là phòng Dân tộc, phòng Lao động - TB&XH, phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp với UBND các xã ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện đăng ký các nội dung tập huấn và tổng hợp đối tượng tham gia tập huấn, đối tượng được thụ hưởng chính sách của dự án.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Chương trình MTQGGN được kịp thời, cùng với một số chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện.

UBND huyện và các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện cùng UBND các xã luôn phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, các xã trong việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Chương trình, chính sách được thực hiện thường xuyên. Hàng năm, các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện phối hợp chức các cuộc kiểm tra nhằm giúp các đơn vị thực hiện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập còn tồn tại, hạn chế để tìm ra giải pháp khắc phục.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135 tiểu dự án 2)

Kinh phí thực hiện không phân bổ về huyện, tuy nhiên từ năm 2016-2020 UBND huyện Phong Thổ đã phối với Ban Dân tộc tỉnh cử 1.886 lượt người tham gia các lớp tập huấn cán bộ xã và tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng cấp thôn, bản.

Triệu tập 11 người đi tham quan học tập kinh nghiệm do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức. Cụ thể:

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức xã:

+ Đối tượng gồm Bí thư/Phó Bí thư xã; Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch MTTQ xã; Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội nông dân xã; Kế toán, Địa chính, Bí thư Đoàn thanh niên xã...

+ Nội dung tập huấn: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý của cán bộ làm chính sách dân tộc trong điều hành hoạt động quản lý hành chính Nhà nước tại cấp xã 135; kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc ở cấp xã 135; kỹ năng giao quyền và tạo động lực làm việc cho nhân viên; kỹ năng ban hành Quyết định và giải quyết mọi vấn đề; kỹ năng đàm phán; kỹ năng điều hành hội họp của chủ tịch UBND cấp xã; kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng giúp nhau cùng phát triển kinh tế, xã hội xóa đói giảm nghèo; kỹ năng tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân. Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu cộng đồng cho cán bộ làm công tác đấu thầu thuộc Chương trình 135. Quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; trình tự, thủ tục triển khai qua trình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại xã, thôn, bản.

- Tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cộng đồng:

+ Đối tượng gồm Trưởng, thôn, bản hoặc phó Trưởng thôn, thành viên ban giám sát cộng đồng, Hội Nông dân; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ thôn, ban; người có uy tín; cộng đồng người dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo (Ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo).

+ Nội dung tập huấn: Những nội dung cơ bản về Chương trình 135 và công tác kiểm tra, giám sát; quy trình giám sát của ban giám sát; giám sát đền bù giải phóng mặt bằng; giám sát chất lượng công trình xây dựng; công tác nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng; hướng dẫn thực hiện các văn bản: mẫu nhật ký công trình, mẫu biên bản và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với công trình hạ tầng. Kỹ năng thực hiện gói thầu cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; nâng cao năng lực cho cộng đồng phát triển sản xuất. Trình tự, thủ tục triển khai quy trình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại thôn, bản; nâng cao năng lực cho người dân phát triển sản xuất (kỹ thuật chăn nuôi, thú y; kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật; kỹ năng sơ chế và bảo quản sau thu hoạch...); quản lý, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các thôn, bản; tham quan mô hình phát triển sản xuất trong huyện.

(Có biểu 01 chi tiết kèm theo)

2. Truyền thông về giảm nghèo

Phối hợp Sở lao động – Thương binh và xã hội thực hiện truyền thông về giảm nghèo: Tổ chức 11 buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách giảm nghèo với 840 người tham gia.

Xây dựng, tổ chức thực hiện các Chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo: Giai đoạn 2017-2020, Đài truyền thanh - Truyền hình huyện sản xuất các sản phẩm thông tin và truyền thông.

Thông qua hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo và người dân được tiếp cận chính sách về công tác giảm nghèo; tiếp cận tiến bộ khoa học – kỹ thuật; từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng cũng như ý thức vươn lên thoát nghèo của người nghèo.

(Có biểu 02 chi tiết kèm theo)

3. Giảm nghèo về thông tin

a) UBND huyện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đào tạo bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở như:

Lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin, chuyên viên phòng Văn hóa và thông tin được tham gia lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền và ứng dụng kỹ thuật truyền thông trong hoạt động thông tin truyền thông trong hoạt động thông tin truyền thông cơ sở do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác truyền thông cơ sở do Sở thông tin và Truyền thông tổ chức gồm: Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình, công chức phụ trách công tác văn hóa xã hội các xã, thị trấn; công chức phụ trách trạm truyền thanh các xã, thị trấn; những người làm công tác thông tin cơ sở ở cấp xã, bản trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về kết hợp kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

b) Tăng cường nội dung thông tin

Đảm bảo 100% các xã thuộc Chương trình được cung cấp nội dung thông tin phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu đến với đồng bào dân tộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đài truyền thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện; đáp ứng nhu cầu thiết yếu về thông tin của người dân; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để giảm nghèo bền vững.

c) Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ radio cho các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số.

- Năm 2020, hỗ trợ radio: 58 chiếc cho 06 xã: Sin Suối Hồ, Hoang Thèn, Mù Sang, Tung Qua Lìn, Pa vây Sừ và Mồ Sì San.

Việc cấp trang thiết bị thông tin nghe - xem giúp cho người dân nắm bắt được những thông tin thời sự một cách nhanh nhất, giúp đa dạng hình thức tuyên truyền và phát huy hiệu quả nhất là trong công tác tuyên truyền đại hội Đảng, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; các hoạt động tuyên truyền, truyền thông tại UBND các xã, thị trấn. Đồng thời củng cố thêm lòng tin của dân với Đảng và Nhà nước, nâng cao hiệu quả và chất lượng của dự án.

d) Lòng ghép thực hiện hiệu quả nội dung giảm nghèo về thông tin

Tiếp nhận, đưa vào sử dụng Trạm Truyền thanh - Truyền hình 5 được đầu tư. Trong đó có 01 xã do MobiPhone tài trợ, 04 xã do UBND huyện triển khai đầu tư.

Việc triển khai hiệu quả truyền thông về giảm nghèo góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhất là bộ máy hành chính cấp xã, đồng thời giúp người dân tiếp cận thông tin, cập nhật Internet, phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo.

(Có biểu 03 chi tiết kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

- Dưới sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát trong công tác giảm nghèo của Huyện ủy và sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành, triển khai kịp thời, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp tỉnh với cấp huyện trong việc hướng dẫn thực hiện các Chương trình. Việc thực hiện các chính sách, dự án cho các hộ nghèo, được cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tích cực được Nhân dân đồng tình hưởng ứng; nhận thức về trách nhiệm giảm nghèo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và chính người nghèo được nâng lên.

- Kết quả việc thực hiện dự án giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân đặc biệt là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Việc tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ xã và cộng đồng được thực hiện theo đúng nội dung Chương trình đã góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ xã, thôn, bản; trình độ năng lực của cán bộ xã được nâng lên một bước, nhất là nghiệp vụ quản lý các Chương trình, dự án trên địa bàn.

- Cùng với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, nội dung đào tạo đã trang bị cho người dân ở các thôn, bản những kiến thức cơ bản và khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; người dân có khả năng tham gia lập kế hoạch phát triển sản xuất từ cộng đồng thôn, bản.

- Thông qua hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo và người dân được tiếp cận các chính sách về công tác giảm nghèo; tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật; từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng cũng như ý thức vươn lên thoát nghèo cả người nghèo.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Đội ngũ cán bộ cơ sở tuy đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhưng một số xã vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chưa chủ động được vai trò làm chủ đầu tư mà vẫn cần sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn của huyện.

- Trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một số bộ phận Nhân dân tại các xã ĐBKK và thôn, bản ĐBKK vẫn còn hạn chế, khả năng tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật và áp dụng trong sản xuất còn khó khăn.

- Việc xây dựng phát triển mạng lưới và nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được quan tâm thường xuyên. Nội dung tuyên truyền chưa được biên soạn thống nhất trong toàn tỉnh; các hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, đối thoại chính sách còn ít.

- Hệ thống truyền thanh cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu trong công tác tuyên truyền; việc cấp thiết bị nghe - xem cho hộ nghèo Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông gặp nhiều khó khăn do tỉnh chưa cân đối được ngân sách cho nội dung này.

- Việc giao các cơ quan thực hiện dự án chưa thống nhất; việc phối hợp đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hạn chế; cơ quan phụ trách Chương trình 135 không có chi phí quản lý giám sát, kiểm tra; việc tổ chức triển khai, thực hiện dự án đơn vị làm chủ đầu tư chưa tự giác đẩy nhanh tiến độ; việc kiểm tra, giám sát của cơ quan Thường trực chưa được thường xuyên.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Trung ương quan tâm tiếp tục bố trí kinh phí cho giai đoạn 2021-2025 để tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xã và cộng đồng, đáp ứng cho việc thực hiện nhiệm vụ.

2. Đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các dự án giúp cho Nhân dân xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã ĐBKK, xã biên giới, thôn, bản ĐBKK; công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Phong Thổ.

Nơi nhận:

- Đoàn Giám sát;
 - TT. Huyện ủy;
 - TT. HĐND huyện;
 - Lãnh đạo UBND huyện
 - Lưu VT. DT
- } B/c

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Bảo Trung

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÔNG ĐỒNG VÀ CÁN BỘ CƠ SỞ

(Kèm theo Báo cáo số: **2049/BC-UBND** ngày **14** tháng **10** năm **2020** của UBND huyện Phong Thổ)

Biểu số 01

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Tổng số		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Nâng cao năng lực cho công đồng												
-	Số lớp	Lớp	30	30	6	6	8	8	8	8	8	8	
-	Số lượng	Người	1.568	1.568	304	304	417	417	379	379	468	468	
2	Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở												
-	Số lớp	Lớp	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
-	Số lượng	Người	318	318	84	84	108	108	90	90	36	36	
	Tổng cộng số lớp = (1+2)		34	34	7	7	9	9	9	9	9	9	
	Tổng cộng số người = (1+2)		1.886	1.886	388	388	525	525	469	469	504	504	-



HOẠT ĐỘNG TUYỂN TRUYỀN VÀ GIẢM NGHÈO

(Kèm theo Báo cáo số: **2043** /BC-UBND ngày **18** tháng **10** năm 2020 của UBND huyện Phong Thổ

Biểu số 02

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Tổng số		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện			
1	Tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách giảm nghèo												
-	Số buổi	Buổi	9				5	5	4	4			
-	Số người tham gia	Người	840				340	340	500	500			

